

ประจำวันที 3-9 สิงหาคม 2559

ไทยเบอร์ 1 ส่งออกข้าว

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่า กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประเมินการส่งออกข้าวไทยในปี 2560 ว่า ยังเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งอยู่ที่ปริมาณ 9 ล้านตัน มีส่วนแบ่งในตลาดอยู่ที่ 22% รองลงมาอินเดียส่งออกอยู่ที่ 8.50 ล้านตัน ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 21% และเวียดนาม ส่งออกอยู่ที่ 7 ล้านตัน ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 17%

โดยภาพรวมการส่งออกข้าวในตลาดโลกปี 2560 จะปรับตัวลดลงในหลายประเทศ เนื่องจากเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวในปี 2559/60 เพิ่มขึ้นกระทบต่อแนวโน้มราคาข้าวในตลาดปรับตัวลดลง ประกอบกับการแข่งขันในตลาดรุนแรงมากขึ้น

ในปี 2559 USDA ประเมินการส่งออกข้าวไทยอยู่ที่ 9.80 ล้านตัน ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 24% อินเดีย ส่งออกข้าวอยู่ที่ 9 ล้านตัน ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 22% และเวียดนาม ส่งออกข้าวอยู่ที่ 6.90 ล้านตัน ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 17% ซึ่งปัจจัยในการแข่งขันตลาดข้าว

ปี 2560 จะอยู่ที่เรื่องของราคา เนื่องจากปริมาณข้าวล้นตลาด ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวปรับตัวลดลง แต่อยู่ในระดับราคาเท่าไร ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากต้องพิจารณาในหลายปัจจัยประกอบ และสิ่งที่กังวลเพิ่มเติมคือ ราคาข้าวไทยกับคู่แข่งจะต่างกันมาก จะกระทบต่อการแข่งขันราคาข้าวในตลาด

ขณะที่ผู้ซื้อข้าวในตลาดเท่า เดิม และมีแนวโน้มนำเข้าลดลง โดยเฉพาะในตลาดหลักของไทย เช่น แอฟริกา ไนจีเรีย ซึ่งมีปัญหาเศรษฐกิจ มีผลต่อการนำเข้าข้าว ส่วนปัจจัยอื่นเช่น ค่าเงินบาทแข็งค่ามากขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่ง นโยบายของรัฐบาลในการระบายข้าวและช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะระบายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมปริมาณ 4-5 ล้านตัน ต้องการให้รัฐบาลบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ปริมาณข้าวเข้ามาในตลาด และสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการและผู้นำเข้าด้วยว่าจะไม่มีปัญหา และหากสามารถระบายได้ เชื่อว่าสต็อกข้าวที่เหลือ 6-7 ล้านตัน รัฐบาลสามารถบริหารและจัดการได้

"แนวโน้มการนำเข้าข้าวของประเทศผู้นำเข้าในปี 2560 คาดจะมีการนำเข้าลดลง หรือปริมาณเทียบเท่าจากปี 2559 โดย USDA ประเมินว่าการนำเข้าข้าวของจีนในปี 2560 อยู่ที่ 5 ล้านตัน จากปี 2559 นำเข้า 5 ล้านตัน ไนจีเรีย อยู่ที่ 1.90 ล้านตัน จากปี 2559 นำเข้า 2.10 ล้านตัน อินโดนีเซีย อยู่ที่ 1.25 ล้านตัน จากปี 2559 นำเข้า 1.85 ล้านตัน มาเลเซีย อยู่ที่ 1.05 ล้านตัน จากปี 2559 นำเข้า 1.02 ล้านตัน และแอฟริกา อยู่ที่ 9.3 แสนตัน จากปี 2559 นำเข้า 1 ล้านตัน"

สำหรับ แนวโน้มการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง 2559 คาดการณ์ว่ายังมีความน่าเป็นห่วง เนื่องจากเป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตข้าวในปี 2559/60 ภาพรวมเพิ่มขึ้น 10-20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ใช่เฉพาะผลผลิตข้าวของไทย แต่รวมไปถึงข้าวอินเดีย เวียดนาม และปากีสถาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น และแนวโน้มราคาข้าวจะปรับตัวลดลง

สำหรับปริมาณข้าวในประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวเปลือกในพื้นที่อีสาน คาดจะเพิ่มขึ้น 16-17 ล้านตัน ส่วนข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวจะเพิ่มขึ้น 10-20% ซึ่งมีผลทั้งราคาข้าวภายในประเทศและราคาในตลาดปรับลดลง ทั้งนี้ คาดว่าประเทศผู้นำเข้าทั้งจากฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีน จะมีการนำเข้าข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง จะทำให้ปริมาณข้าวในตลาดถูกระบายออกไปในต่างประเทศ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ชุดเว็บไซต์ข้อมูลตลาดข้าวครบวงจร

นางมนัสสินิตย์ จีรวัดน์ ผู้อำนวยการ กองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างการนำเสนอต่ออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อพิจารณาเตรียมเปิดให้บริการเว็บไซต์ www.thairiceinfo.go.th อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลตลาดข้าวแบบครบวงจร ตามแผนงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ที่ได้ร่วมมือกัน ซึ่งขณะนี้เว็บไซต์ดังกล่าวได้สร้างเสร็จแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการทดสอบระบบ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้เร็วๆ นี้

สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานด้านข้าวมาไว้จุดเดียว จากเดิมข้อมูลจะกระจายตามหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมชาวนาไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น

โดยในเว็บไซต์จะครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าวของไทยและของโลก มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ราคาข้าวโลกและข้าวไทย การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) รวมถึงมีรายละเอียดเชิงลึกถึงข้อมูลด้านต่างๆ ด้วย อย่างเช่น ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว ก็จะมีรายละเอียดตั้งแต่ข้อมูลการผลิต/การค้าโลก ปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวไทย เป้าหมายการส่งออกข้าวไทย เนื้อที่เพาะปลูก นาปี/นาปรัง การพยากรณ์ข้าวนาปี/นาปรัง ต้นทุนการผลิตข้าว/ไร่ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญให้กับผู้เกี่ยวข้องในวงการข้าวและประชาชนที่สนใจให้ได้นำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ต่อ

“จะมีการใช้อินโฟกราฟิกหรือการนำข้อมูลมาสรุปเป็นกราฟิก ในการนำเสนอข้อมูลของเว็บไซต์นี้เชื่อว่า จะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และเป็นการนำเสนอที่มีข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียด มีภาพประกอบ คาดว่าเมื่อเว็บไซต์เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ จะเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการผลิตข้าวของชาวนา รวมถึงเป็นข้อมูลในการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการโรงสีข้าวและผู้ส่งออกข้าว”นางมนัสสินิตย์ กล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พาณิชย์ เตรียมลดราคาข้าวปี 59/60 ยันจำเป็นยังไม่ล่ม

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เตรียมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าว ทั้งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย และตัวแทนจากเกษตรกร มาหารือถึงสถานการณ์ข้าวในปี 59/60 เพื่อกำหนดแนวทางดูแลราคา ซึ่งการหารือจะประเมินสถานการณ์ตลาดในภาพรวม ทั้งการส่งออกและตลาดในประเทศ ถึงจะสามารถกำหนดราคาข้าวเปลือกในใจได้ ที่จะเหมาะสมกับรายได้ของเกษตรกร

ราคาข้าวเปลือกจะเป็นเท่าไร ยังไม่ทราบ มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ทั้งสถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวโลก ความต้องการบริโภค รวมถึงจะพยายามดึงผลผลิตไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น แต่ราคาข้าวเปลือกเจ้าขณะนี้อยู่ที่ตันละ 9,000-9,500 บาท บางจังหวัดโรงสีซื้อสูงถึงกว่า 10,000 บาท เพราะข้าวยังไม่ออก

สู่ตลาด โดยตามแผนผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ได้กำหนดปริมาณข้าวที่ 27.7 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็น นาปี 59/60 ประมาณ 23.29 ล้านตัน และนาปรังปี 60 ประมาณ 3.88 ล้านตัน ซึ่งปริมาณลดลงจากปีก่อน

สำหรับมาตรการรองรับผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ปี 59/60 ที่จะทยอยออกมาช่วงเดือนพ.ย. คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และข้าวหอมจังหวัดนั้น รัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือไว้แล้ว โดยจะใช้มาตรการรับจำนำยุ่งฉางข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว ตั้งเป้าหมายมีข้าวเปลือกเข้าโครงการประมาณ 5 ล้านตัน ซึ่งเกษตรกรที่จำนำข้าวไว้ที่ยุงฉางของตนเอง จะได้รับค่าฝากเก็บ 1,500 บาท/ตัน/2 เดือน เบื้องต้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมงบประมาณไว้แล้ว 3,900 ล้านบาท เป็นค่าฝากเก็บของการรับจำนำข้าวยุ่งฉาง 2 ล้านตัน แต่ราคาจำนำยุ่งฉางยังไม่กำหนด คาดว่าน่าจะใกล้เคียงกับฤดูกาลที่ผ่านมา คือ ต้นละ 13,500 บาท

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสี 3% เพื่อซื้อข้าวมาเก็บไว้ในสต็อก รอการขายในช่วงผลผลิตออกน้อย และการให้สินเชื่อผ่านสถาบันเกษตรกรในการรับซื้อผลผลิตมาเก็บไว้รอการขายอีก 2.5 ล้านตัน คาดว่ามาตรการทั้งหมดจะดูดซับข้าวเปลือกนาปีออกจากระบบได้ประมาณ 12.5 ล้านตัน หรือเกือบ 50% ของปริมาณข้าวที่ออกมาทั้งหมด 23 ล้านตัน และไม่ทำให้ราคาข้าวตกต่ำ แต่หากมาตรการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ เชื่อว่ากระทรวงการคลังจะพิจารณามาตรการเสริมออกมาเพื่อดูแลราคาข้าวให้กับเกษตรกร

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

นบข.ไฟเขียววงบ 3,900 ล้านบาท อัดมาตรการดูแลเสถียรภาพราคาข้าวนาปี 59/60

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบกำหนดมาตรการช่วยเหลือ เช่น จำนำยุ่งฉาง โรงสีเข้าไปซื้อข้าวกับเกษตรกรโดยรัฐบาลช่วยชดเชยดอกเบี้ย 3% คาดว่าจะดูดซับผลผลิตได้รวมถึง 12 ล้านตัน ใช้งบประมาณรวม 3,900 ล้านบาท รวมทั้งมอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดตลาดนัดข้าวเปลือกสำหรับพื้นที่ที่มีโรงสีน้อย เพื่อรองรับปัญหาผลผลิตออกมาจำนวนมาก และลดปัญหาราคาข้าวลดลงในช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปีจะออกสู่ตลาด โดยคาดการณ์ผลผลิตข้าวในปี 2559/2560 จะอยู่ที่ 27.7 ล้านตันข้าวเปลือก

"สัปดาห์หน้ากระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมารวมกันกำหนดราคาเป้าหมายในการดูแล ไม่ให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน"

ส่วนการบริหารจัดข้าวสารในสต็อกรัฐบาลที่ปัจจุบันคงเหลือ 9.1 ล้านตัน หลังจากนี้จะพยายามระบายโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านระยะเวลา ปริมาณให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบราคาข้าวในตลาด โดยมีเป้าหมายก็ต้องการระบายให้หมดภายในปี 2560

"กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างการพิจารณาการระบายข้าวครั้งต่อไปว่าควรระบายช่วงใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบราคาข้าวในตลาด ซึ่งในการระบายจะกระทรวงพาณิชย์จะยึดราคาตลาด หากได้ราคาต่ำก็จะไม่ขาย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ราคาข้าวยังอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยปัจจุบันราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ประมาณ 8,500-9,500 บาทต่อตัน"

ขณะที่สถานการณ์สต็อกข้าวในตลาดโลกของปี 2559 คาดการณ์อยู่ที่ 106 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 6% จากปี 2558 ที่มีอยู่ปริมาณ 114 ล้านตัน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวในอินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียปรับลดลง ขณะที่การค้าข้าวในตลาดโลกในปี 2559 คาดว่าจะมีปริมาณ 41.35 ล้านตัน ลดลง 3% จากปี 2558 ที่ประมาณ 42.8 ล้านตัน

นางสาวชุติมา กล่าวถึงความคืบหน้าในการตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ว่า ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณ แปรญัตติงบประมาณปี 2560 เพิ่มเติม โดยคาดว่าสถาบันจะเริ่มเดินหน้าการทำงานได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้ต้องการเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเกษตรกร นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน เข้ามาเป็นเครือข่ายของสถาบันฯ

"ตามเป้าหมายต้องการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมสินค้าจากข้าว 2 รายการที่สามารถส่งออกและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ พร้อมกันนี้ได้ประสานกับโครเอเชีย ซึ่งอยู่ระหว่างประสานสมาชิก หากสามารถผลิตสินค้าได้ ก็เชื่อว่าจะสามารถขายและส่งออกได้ทันที อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ดี สถาบันนี้ภายใต้ Thailand 4.0"

ด้าน ร.ต.อ.สุธรรม เชื่อประกอบกิจ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กล่าวถึงการส่งมอบข้าวสารให้กับผู้ชนะการประมูลตั้งแต่การระบายข้าวในรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้ทำการเปิดประมูลข้าวไปแล้ว 66 ครั้ง ใน 643 คลัง โดยมีข้าวสารที่ประสบปัญหาเรื่องการส่งมอบเพียง 50 คลังถือเป็นสัดส่วนไม่มากนัก และหลังจากเจรจาไกล่เกลี่ยสามารถจัดการปัญหาได้ทั้งหมด ยังคงเหลือคลังที่มีปัญหาเพียงจำนวน 7 คลัง 6 บริษัท ซึ่ง อคส.ก็ได้ดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมตั้งกรรมการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของ อคส.ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีส่วนพัวพัน ยืนยันจะไม่ปกป้องผู้กระทำความผิด จะต้องนำตัวมาลงโทษตามกฎหมาย แม้จะเกษียณอายุราชการก็ตาม

ส่วนกรณีคลังสินค้า บจก.สุพรีมไลฟเอเจนซี หลังที่ 3 จ.ชัยนาท ที่พบปัญหานำข้าวเจ้ามาเก็บไว้แทนข้าวเหนียวในโครงการรับจำนำ ปี 56/57 ทำให้รัฐเสียหายหลายร้อยล้านบาทนั้น ล่าสุดอยู่ระหว่างกระบวนการคัดแยกข้าวสารและปริมาณที่ผิดประเภท เพื่อให้ทราบปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจน ซึ่งตัวเลข ณ วันที่ 2 ส.ค.2559 สามารถดำเนินการ คัดแยกไปแล้ว 25% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559 นี้ โดยยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเข้มงวดไม่มีการละเว้นอย่างเด็ดขาด

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเผย 6 เดือนแรกส่งออกข้าวแล้ว 77,938 ล้านบาท

รายงานจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปสถานการณ์ส่งออกข้าว และคาดการณ์การส่งออกข้าวในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 (มกราคม-มิถุนายน 2559) มีปริมาณรวม 4,995,162 ตัน มูลค่า 77,938 ล้านบาท (2,202 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 12.1% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 8.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 4,457,922 ตัน มูลค่า 72,142 ล้านบาท (2,219 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในเดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา มีการส่งออกปริมาณ 713,576 ตัน มูลค่า 11,466 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 4% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 685,769 ตัน มูลค่า 10,782 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 ปริมาณส่งออกลดลง 2% และมูลค่าส่งออกลดลง 1%

ในเดือนกรกฎาคมนี้ สมาคมฯคาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ในระดับประมาณ 650,000-670,000 ตัน เนื่องจากภาวะการค้าข้าวในตลาดค่อนข้างซบเซาเพราะกำลังซื้อของประเทศผู้ซื้อโดยเฉพาะในตลาดแอฟริกาตกลง อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั้งจากภาวะราคาน้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปชะลอตัวลงส่งผลให้ค่าเงินยูโรค่อนข้างผันผวนและส่งผลกระทบต่อประเทศในแถบแอฟริกาด้วย โดยในช่วงนี้ผู้ซื้อบางส่วนได้ชะลอการสั่งซื้อข้าวและการซื้อในแต่ละครั้งมีปริมาณไม่มาก บางส่วนหันไปซื้อจากแหล่งที่ราคาถูกกว่าหรือหันไปบริโภคธัญพืชชนิดอื่นที่มีราคาถูกกว่าแทน นอกจากนี้จากการที่ในช่วงนี้ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวใน

ทิศทางที่แข็งค่าขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศ จึงส่งผลให้ราคาข้าวไทยมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นและส่งผลให้ความสามารถด้านการแข่งขันราคาลดลง ซึ่งราคาข้าวของไทยที่ประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 443 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) ในขณะที่ราคาข้าวของประเทศคู่แข่งซึ่งรายงานโดยเว็บไซต์ RICEONLINE.COM ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ข้าวขาว 5% ของเวียดนาม ราคาอยู่ที่ 374 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) อินเดียราคาอยู่ที่ 395 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานราคาอยู่ที่ 405 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี)

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ส่งออกข้าวไทยเจตคึกหนัก ผลผลิตล้นตลาดโลกคู่แข่งหันราคาแยงออเดอร์

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่าในครึ่งหลังของปี 2559 ผลผลิตข้าวจะออกสู่ตลาดมากขึ้นและผลผลิตตั้งแต่นี้ถึงปี 2560 จะมีมาก เพราะอากาศและน้ำดีขึ้นรวมถึงได้รับผลของปรากฏการณ์ลานีญาที่จะทำให้มีน้ำในการเพาะปลูกมาก ซึ่งปริมาณผลผลิตน่าจะสูงกว่าปกติ 10-20% ทำให้สมาคมฯเป็นห่วงว่ากระทบไปถึงราคาข้าวในช่วงครึ่งปีหลังจะตกลง ทั้งราคาข้าวเปลือกในประเทศ และราคาข้าวส่งออกอีกทั้งตั้งแต่ในช่วงปี 2560 เมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดมากอาจส่งผลให้ตลาดข้าวโลกเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นในด้านของราคา ซึ่งอาจเกิดเป็นสงครามราคาข้าวได้

ประกอบกับสถานการณ์ของการส่งออกข้าวตอนนี้ถือว่าไม่ดีนัก เนื่องจากปัญหาการแข็งค่าของเงินบาท ที่แข็งค่าขึ้นประมาณ 2-3% จากช่วงก่อนหน้า หรือจากระดับ 36 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เหลือ 34 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ทำให้ราคาข้าวไทยส่งออกสูงขึ้นประมาณ 10 เหรียญต่อตันจากช่วง 2-3 เดือนก่อนหน้า แต่ราคาข้าวในประเทศยังราคาเท่าเดิม ส่งผลไทยเสียเปรียบประเทศคู่แข่งอื่นๆเช่นเวียดนามที่ราคาข้าวต่ำกว่าจึงถือว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะส่งออกข้าวได้ค่อนข้างลำบากขึ้น อย่างไรก็ตามทั้งปี 2559

สมาคมฯ ยังคงเป้าการส่งออกข้าวไว้ที่ 9.5 ล้านตัน เพราะครึ่งปีแรกสามารถส่งออกได้แล้ว 4.99 ล้านตันเพิ่มขึ้น 12% และมีมูลค่ากว่า 77,000 ล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้น 8% ซึ่งเป็นผลจากคำสั่งซื้อและสั่งมอบค่างในปีก่อนหน้า

“ในครึ่งปีหลังราคาข้าวคงลดลงจากเดิมแน่ ทั้งข้าวเปลือกในประเทศ และข้าวในตลาดโลก เพราะผลผลิตเยอะ โดยราคาข้าวส่งออกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ต้องดูที่อัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เมื่อผลผลิตออกมาสู่ตลาดมากรัฐอาจต้องมีมาตรการมาดูแลข้าวส่วนเกินในประเทศ นโยบายช่วยเหลือต้องยุ่งเกี่ยวกับราคาข้าวให้น้อยที่สุด อาจใช้วิธีการช่วยเหลือชวนาโดยตรงแทน เพราะที่ผ่านมามาการเข้าไปยุ่งเรื่องราคา หรือเก็บข้าวไว้ก่อนแล้วค่อยนำออกมาขาย ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เมื่อถึงเวลานำข้าวออกมาขายราคาก็ไม่ได้ขึ้น ไม่ได้ช่วยให้ชวนาได้ราคาดี ตลาดก็ยังคงเหมือนเดิม”

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่า ตอนนี้สภาพอากาศกลับสู่ปกติ หลุดพ้นจากช่วงแล้งของปรากฏการณ์เอลนีโญ และคาดว่าจะเข้าสู่ปรากฏการณ์ลานีญา ที่ทำให้ฝนตกมากขึ้น ผลผลิตข้าวทั่วโลกดีขึ้น ซึ่งในช่วงตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559-มกราคม 2560(นาปี) คาดว่าไทยจะมีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดประมาณ 22 ล้านตันข้าวเปลือก โดยเป็นข้าวหอมมะลิ 7 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวเหนียว 5 ล้านตันข้าวเปลือก และที่เหลือก็จะเป็นข้าวขาว ซึ่งปริมาณข้าวที่มากขึ้น ก็จะมีผลกดดันราคาข้าวในตลาดโลกไม่ให้สูงขึ้น อีกทั้งราคาข้าวไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งต่างกันถึง 40-50 เหรียญสหรัฐฯ จึงถือเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันของข้าวไทยใน

ตลาดโลก สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมของไทย ควรอยู่ที่ระดับ 35 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งรัฐอาจต้องออกมาตรการเข้ามาดูแลในส่วนนี้ด้วย ส่วนไทยจะเป็นแชมป์การส่งออกข้าวในปีนี้นั้นหรือไม่นั้น คงต้องรอดูสถานการณ์ในช่วง 3 เดือนจากนี้อีกครั้ง จึงจะเห็นผลที่ชัดเจน เพราะการแข่งขันในตลาดโลกมีสูง

“ในปี 2559 นี้ไทยมีโอกาสส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน โดยในไตรมาสที่ 3 น่าจะส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 650,000 ตัน และไตรมาสที่ 4 เฉลี่ยเดือนละ 800,000 ตัน ซึ่งเป็นตัวเลขใกล้เคียงกับปีปกติ ยกเว้นผลผลิตคู่แข่งมากและกดราคามากกว่าไทย อาจกระทบต่อส่งออกข้าวไทยอีกครั้ง”

นายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าสำหรับ ในปี 2560 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา หรือ USDA ได้คาดการณ์ว่าสถานการณ์ส่งออกข้าวทั่วโลกส่วนใหญ่จะส่งออกได้ลดลง เนื่องจากผลผลิตข้าวในปีหน้าจะดี มีปริมาณมาก ทำให้หลายๆ ประเทศ ลดการนำเข้าลง โดยเฉพาะในแถบเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ด้านส่วนแบ่งตลาดก็จะมีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

โดยมองว่าในปี 2560 ไทยจะส่งออกข้าวได้ 9 ล้านตัน ลดลงจากปี 2559 ที่จะส่งออกได้ 9.8 ล้านตัน, อินเดียส่งออกได้ 8.5 ล้านตัน ลดลงจาก 9 ล้านตัน, เวียดนามส่งออกได้ 7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 6.9 ล้านตัน, ปากีสถาน ส่งออกได้ 4.25 ล้านตัน ลดลงจาก 4.5 ล้านตัน, สหรัฐฯ ส่งออกได้ 3.65 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 3.45 ล้านตัน, เมียนมาร์ ส่งออกได้ 1.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.65 ล้านตัน และกัมพูชา ส่งออกได้ 1.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 0.9 ล้านตัน ขณะที่ผู้นำเข้าข้าวจะไม่นำเข้าเพิ่ม ส่วนใหญ่จะนำเข้าเท่าเดิม และบางรายนำเข้าลดลง เช่น มาเลเซีย

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เอกชนคาดไทยชีวแชมป์ส่งออกข้าวปีนี้ 9.5 ล้านตัน ห่วงปีหน้าคู่แข่งตัดราคา

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย.59) สามารถส่งออกได้แล้ว 5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยยังครองตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก ส่วนอันดับ 2 คือ อินเดีย ส่งออกได้ 4.76 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12%, เวียดนาม 2.66 ล้านตัน ลดลง 2.1% และปากีสถาน 2.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.5%

โดยทั้งปี 59 คาดว่าไทยจะส่งออกได้ตามเป้าหมาย 9.5 ล้านตัน มากกว่าอินเดียที่จะส่งออกได้ 9 ล้านตัน แต่ปีหน้ามีโอกาสที่ไทยจะหลุดแชมป์ส่งออกข้าวให้กับอินเดีย เนื่องจากการแข่งขันเรื่องราคาที่รุนแรง และอินเดียยังเหลือสต็อกข้าวในประเทศ 20 ล้านตัน ขณะที่ประเทศผู้ซื้อชะลอการนำเข้าเพื่อเร่งเพาะปลูกในประเทศเพิ่มขึ้น

สำหรับสถานการณ์ข้าวในประเทศนั้นน่าเป็นห่วงเรื่องผลผลิตข้าวเปลือกในฤดูกาลหน้า หรือหน้าปีปีการผลิต 59/60 ที่คาดผลผลิตจะมากกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาถึง 10-20% หรือประมาณ 16-17 ล้านตัน ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกจะลดลงตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ จนถึงปี 60 โดยสาเหตุที่มีผลผลิตมากขึ้นเพราะเกษตรกรเร่งการเพาะปลูก หลังจากฝนเริ่มตกตามฤดูกาล และคาดว่าสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับผู้ปลูกข้าวประเทศอื่นๆ เช่น อินเดีย และเวียดนาม ทำให้ในปีหน้าจะเกิดการแข่งขันด้านราคาส่งออกข้าวอย่างรุนแรง และคาดว่าปีหน้าราคาข้าวเปลือกเจ้าอาจต่ำกว่าตันละ 10,000 บาท

นอกจากนี้ ราคาส่งออกข้าวไทยยังได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ทำให้ราคาข้าวไทยแพงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง โดยปัจจุบันเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นมาแล้ว 2-3% จาก 36 บาท/เหรียญสหรัฐฯ มาอยู่ที่ 34 บาท/เหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวไทยแพงขึ้นอีก 10 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ซึ่งอยากให้รัฐบาลหามาตรการดูแล แต่ไม่ควรแทรกแซงราคา เพราะจะไม่เกิดประโยชน์ โดยต้องการให้ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง เช่น การ

จ่ายเงินให้กับเกษตรกรไร่ละ 2,000 บาท ในกลุ่มของเกษตรกรที่ทำนาต่ำกว่า 20 ไร่ ซึ่งจะนำเสนอต่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)

"มาตรการที่รัฐบาลกำลังทำคือรับจำนำข้าวยุ่งฉาง และชดเชยดอกเบี้ยโรงสี 3% เพื่อเก็บสต็อกข้าวไม่ให้ขายในช่วงข้าวออกมากนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะดูแลราคาข้าวให้กับชาวนาไทย อีกทั้งจะทำให้ผู้ส่งออกข้าวช่วยรับซื้อข้าวมาเก็บสต็อกเหมือนปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ไม่มีเงินแล้ว เพราะปีก่อนรับซื้อข้าวหอมมะลิ 150,000 ตันๆ ละ 26,000 บาท แต่ปัจจุบันราคาอยู่ที่ตันละ 22,000-23,000 บาท ชาดทุนตันละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 450 ล้านบาท ยังไม่รวมดอกเบี้ยและค่าฝากเก็บ ซึ่งมาตรการนี้ไม่สามารถผลักดันให้ราคาข้าวหอมมะลิปรับตัวสูงขึ้นได้" นายเจริญ กล่าว
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

~~~~~

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2559 มีจำนวน 270,563 ตัน มูลค่า 120.109 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 54.1% และมูลค่าลดลง 49.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 589,323 ตัน มูลค่า 235.868 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) และเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ปริมาณส่งออกลดลง 28.8% และมูลค่าลดลง 29.7% (มีการส่งออกจำนวน 380,002 ตัน มูลค่า 170.906 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ขณะที่การส่งออกข้าวช่วง 7 เดือนแรกของปี (วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2559) มีจำนวน 2.928 ล้านตัน มูลค่า 1,266 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 11.3% และมูลค่าลดลง 7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 3.301 ล้านตัน มูลค่า 1,367 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ทางด้านเวียดนามอีโคโนมิกไทมส์รายงานว่า กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเปิดเผยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ และอาหารทะเลในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ 17.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 4.2% อาหารทะเลเพิ่มขึ้น 3.3% และผลิตภัณฑ์ไม้เพิ่มขึ้น 0.8% ปริมาณข้าวส่งออกลดลงมากที่สุดในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา และกำลังเผชิญปัญหาเนื่องจากการแข่งขันอย่างรุนแรงของข้าวที่ไทยระบายข้าวในสต็อก

ในเดือนกรกฎาคม ปี 2559 เวียดนามส่งออกข้าวได้ 274,000 ตัน โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยรวมแล้ว ผลการส่งออกข้าวใน 7 เดือนอยู่ที่ 2.93 ล้านตัน และ 1.32 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีปริมาณลดลง 18.4% และมูลค่าลดลง 14.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยที่จีนเป็นประเทศนำเข้าข้าวจากเวียดนามอยู่อันดับหนึ่ง โดยมีส่วนแบ่งตลาด 35.1% แต่มีปริมาณลดลง 23% และมูลค่าลดลง 13.2% รองลงมาเป็นอินโดนีเซียที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 11.6% นอกจากนี้การส่งออกข้าวยังลดลงในตลาดฟิลิปปินส์ โดยลดลง 54.3% มาเลเซียลดลง 59.2% และสิงคโปร์ลดลง 34.6%

สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) กล่าวว่า การชลดตัวของตลาดข้าวส่งออกเวียดนามเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 มาถึงปัจจุบัน และอาจยืดยาวไปถึงช่วงข้างหน้า คาดการณ์ว่า ทั้ง ปี 2559 เวียดนามจะส่งออกข้าวเพียง 5.65 ล้านตัน (ผ่านช่องทางการส่งออกแบบเป็นทางการ) ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2552 – 2559

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## กัมพูชา

ข้าวถือเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของกัมพูชา และที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาก็ได้พยายามผลักดันการปลูกและส่งออกข้าวให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และมีเป้าหมายการส่งออกที่ราว 1 ล้านตันต่อปี อย่างไรก็ตาม อนาคตของการปลูกและส่งออกข้าวของกัมพูชาดูจะไม่ค่อยสดใส หลังจากที่ สหภาพยุโรป (EU) มีแนวโน้มที่จะลดเป้าการนำเข้าข้าวจากกัมพูชา

การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้กัมพูชาพัฒนาตัวเองจาก กลุ่มประเทศรายได้น้อย มาเป็นกลุ่มประเทศรายได้น้อย-ปานกลาง ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (The Least Developed Countries-LDC) ของอียู ขณะที่ EU ได้พยายามปรับลดโควตาการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศดังกล่าว ทำให้มีแนวโน้มว่า EU น่าจะปรับลดการนำเข้าข้าวจากกัมพูชา

โดยรายงานจากแฮมร์โทมส์เผยว่า เจ้าหน้าที่การค้าจาก EU แนะนำให้กัมพูชามองหาตลาดใหม่เพื่อชดเชยการส่งออกที่ลดลง โดยคาดว่าหลังจากนี้ EU อาจลดการนำเข้าข้าวจากกลุ่มประเทศ LDC เหลือราว 300,000-350,000 ตันต่อปี ซึ่งหมายความว่าข้าวของกัมพูชาจะต้องแข่งขันกับข้าวจากเมียนมา ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ LDC เช่นกัน ทั้งนี้สถิติจาก สมาคมผู้ค้าข้าวกัมพูชาระบุว่า การส่งออกข้าวของประเทศในปีที่แล้วอยู่ที่ราว 538,396 ตัน โดยจำนวนนี้ 43% ส่งออกไป EU

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกัมพูชาและจีน ทำให้การเจรจาการค้าทวิภาคีระหว่าง นายปิ่น สรศักดิ์ รัฐมนตรีพาณิชย์กัมพูชา และ นายเกา หู่เซิง รัฐมนตรีพาณิชย์จีน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กัมพูชาได้ร้องขอให้ทางการจีนเพิ่มโควตานำเข้าข้าวจากกัมพูชาเป็น 2 เท่า ซึ่งทางการจีนยินดีรับคำร้องขอเป็นอย่างดี และเตรียมนำเข้าข้าวเพิ่มอีก 200,000 ตัน จากเดิมที่นำเข้าเพียง 100,000 ตัน

นายฮุน หลัก รองประธานสมาคมผู้ค้าข้าวระบุว่า การเพิ่มโควตาการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาของจีน ถือเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการแข่งขันของตลาดข้าวกัมพูชาในระดับโลก โดยปัญหาของกัมพูชาที่ผ่านมาคือ ถึงแม้จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ แต่ถือว่ามีราคาแพงเมื่อเทียบกับข้าวจากประเทศคู่แข่งซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า ดังนั้นจากโอกาสที่จะได้โควตาส่งออกข้าวไปจีนเพิ่มขึ้น กัมพูชาเตรียมที่จะผลักดันการส่งออกให้ถึงปีละ 1 ล้านตัน

นายจิม พลามอนดอน นักวิเคราะห์และวางแผนการค้าข้าวในกัมพูชาระบุว่า ราคาข้าวที่ตกลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรหลายคนของกัมพูชากำลังจะตาย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่ขาดแคลนเงินทุนในการบริหารให้คุ้มค่า

[ที่มา Oryza.com และประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

## ฟิลิปปินส์

รัฐบาลฟิลิปปินส์วางแผนที่จะปรับลดปริมาณนำเข้าข้าวลงครึ่งหนึ่งจากที่ได้ให้สิทธิองค์การอาหารแห่งชาติ (the National Food Authority; NFA) สามารถนำเข้าข้าวได้ 500,000 ตัน ในช่วงเดือนที่ฟิลิปปินส์มีอุปทานข้าวในประเทศลดลง (กรกฎาคม-กันยายน)

ทางด้านสภาองค์การอาหารแห่งชาติ ซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาให้ NFA นำเข้าข้าวได้เพื่อสำรองไว้อย่างน้อย 30 วันในช่วงเดือนที่ฟิลิปปินส์มีอุปทานข้าวในประเทศลดลงนั้นได้แนะนำให้รัฐบาลนำเข้าข้าวประมาณ



250,000 ตัน ในขณะที่ในช่วงนี้สต็อกข้าวมีจำนวนลดลงกว่าที่ควรจะเป็นแล้ว โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา สต็อกข้าวของ NFA มีประมาณ 25 วัน ซึ่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

เว็บไซต์ Agriwatch.com รายงานว่า หน่วยงาน APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) & IBIS (International Business Information System) ของอินเดียได้รายงานผลการส่งออกข้าวในช่วง 9 เดือน (ตุลาคม-มิถุนายน) ของปีการตลาด 2015/16 (ตุลาคม-กันยายน) ซึ่งสิ้นสุดจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่า มีการส่งออกข้าวรวมประมาณ 8.1 ล้านตัน ลดลง 12.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีการตลาด 2014/15 ที่มีการส่งออกประมาณ 9.287 ล้านตัน โดยเป็นการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิประมาณ 4.99 ล้านตัน และข้าวบาสมาดิประมาณ 3.102 ล้านตัน

ทั้งนี้ในปีการตลาด 2014/15 อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 11.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13% จากปี 2013/14 ที่มีการส่งออกประมาณ 10.4 ล้านตัน โดยเป็นข้าวบาสมาดิประมาณ 4.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18% แม้ว่าประเทศอิหร่านซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวบาสมาดิรายใหญ่จะมีมาตรการห้ามนำเข้าข้าวก็ตาม โดยตลาดข้าวบาสมาดิที่สำคัญในปี 2014/15 ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย อิรัก คูเวต สหรัฐฯ เป็นต้น

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 1.063 ล้านตัน โดยเป็นข้าวบาสมาดิคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 37% (0.395 ล้านตัน) และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิประมาณ 63% (0.668 ล้านตัน) ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการส่งออกข้าวประมาณ 0.818 ล้านตัน นั้นในเดือนมิถุนายนอินเดียส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 30% โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญของข้าวบาสมาดิได้แก่ ประเทศอิหร่าน สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ ส่วนตลาดนำเข้าที่สำคัญของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ เช่น เบนิน ไต้หวัน ฮ่องกง และจีน

กระทรวงเกษตรรายงานว่า ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) ในปีการผลิต 2016/17 (ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 176 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 173 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ปริมาณฝนที่ตกทั่วทั้งอินเดีย ณ วันที่ 3 ส.ค. ที่ผ่านมา มีปริมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 6% พร้อมทั้งยังคงคาดการณ์ว่าในปีนี้อินเดียจะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมากขึ้นและสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้นหลังจากที่ประสบกับภัยแล้งติดต่อกันมาสองปี

ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำฝนระดับปกติจะอยู่ระหว่าง 96-104% ของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนในรอบ 50 ปีที่ระดับ 89 เซ็นติเมตร

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 1,155,271 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,107,250 ตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 89,802 ตัน ลดลงประมาณ

12.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 102,317 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 1,065,469 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,004,933 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวประมาณ 16,758 ตัน

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-2 สิงหาคม ที่ผ่านมามีการนำเข้าประมาณ 248,780 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 185,312 ตัน เนเธอร์แลนด์ 131,938 ตัน เยอรมนี 91,753 ตัน โปแลนด์ 85,616 ตัน อิตาลี 87,290 ตัน สเปน 66,112 ตัน เบลเยียม 61,926 ตัน โปรตุเกส 50,509 ตัน เป็นต้น ในปีการผลิต 2014/15 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-2 สิงหาคม 2559 มีการส่งออกประมาณ 226,406 ตัน เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 222,347 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 สิงหาคม สหภาพยุโรปส่งออกข้าวประมาณ 5,890 ตัน

โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 191,270 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 190,189 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 35,136 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 32,158 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้นำส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยส่งออกไปแล้ว 115,565 ตัน สเปน 24,814 ตัน กรีซ 36,016 ตัน โปรตุเกส 19,125 ตัน บัลแกเรีย 10,469 ตัน สหราชอาณาจักร 5,682 ตัน เป็นต้น

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

### ไนจีเรีย

จากการที่ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้นมาก จึงทำให้ชาวไนจีเรียเรียกร้องให้ศุลกากรยกเลิกการห้ามนำเข้าข้าวผ่านแนวชายแดนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนสินค้าข้าวในประเทศในขณะนี้ ขณะที่การลักลอบนำเข้าข้าวตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากจุดตรวจสอบของศุลกากรมีไม่เพียงพอ

ขณะที่กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมได้มีการทบทวนมาตรการห้ามนำเข้าข้าวผ่านแนวชายแดนด้วย โดยจะเปิดให้มีการนำเข้าข้าวผ่านแนวชายแดนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. นี้ ใน 3 จุดผ่านแดน ได้แก่ ELUBO, SAMPA และNKRANKWANTA

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)